



115/2568

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตามที่ สถาบันได้ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้การรับสมัครและการเสนอชื่อได้เสร็จสิ้นแล้ว ประธานการเลือกตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจได้พิจารณาคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณบดี รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และรายละเอียดของการจัดส่งเอกสารแนวทางการบริหารงานทางด้านบริหาร งานวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ และการแสดงวิสัยทัศน์และทิศทางการบริหารต่อที่ประชุมผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

- ๑.๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล
- ๑.๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิพุธ อ่องสกุล
- ๑.๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณะกุล

๒. รายละเอียดของการจัดส่งเอกสารและการแสดงวิสัยทัศน์

วัน และเวลา	รายละเอียด	สถานที่จัดส่ง
ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.	ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ จัดทำเอกสารแนวทางการบริหารงานในระยะเวลา ๓ ปี ที่ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๒๑ ชุด และนำส่งเอกสารแนวทางการบริหารงานตามวันและเวลาดังกล่าว	ส่วนการเรียนรู้ และพัฒนาความก้าวหน้า กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.	ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำส่งไฟล์สำหรับการแสดงวิสัยทัศน์และทิศทางการบริหารต่อที่ประชุมผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และอาจจัดส่งรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งรองคณบดีในวาระของตนด้วยก็ได้ รายละเอียดตามแบบเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อดำรงตำแหน่งรองคณบดี	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nida.hrd@nida.ac.th

วัน และเวลา	รายละเอียด	สถานที่จัดส่ง
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป	<b>กระบวนการเลือกตั้ง</b> (๑) ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณบดีแสดงวิสัยทัศน์และทิศทางการบริหารต่อที่ประชุมผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยมีกำหนดระยะเวลาแสดงวิสัยทัศน์และทิศทางการบริหาร คนละไม่เกิน ๑๕ นาที และตอบข้อซักถามผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนลงคะแนน คนละไม่เกิน ๑๕ นาที ทั้งนี้ ลำดับการนำเสนอให้เป็นไปตามข้อ ๑.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (๒) ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกคณบดี	ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ ชั้น ๘ อาคารบุญชนะ อตถการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร- ศาสตร์

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ  
ประธานการเลือกตั้งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ